

## เขว่าตลาดจะดี - วันนี้เลยลองบาดใหญ่... (DTAC)

### ที่มาที่ไป ...

จากข้อความจั่วหัวในวันนั้น ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องจากวันวาน เพราะถ้าเขาว่ากลุ่ม Property จะมา ก็แสดงว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจริง แล้วถ้าอย่างนั้น ตลาดหุ้น ก็ต้องไปได้ต่อละสิครับ... แล้วถ้ามองว่าจะไปได้ต่อ ก็น่าจะมีหุ้นใหญ่ๆ หุ้นหลักๆ ที่ทำให้ดัชนี หรือ SET Index ขึ้นได้ เพราะหุ้นใหญ่ๆ หุ้นหลักๆ เป็นหุ้นที่ต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน จะเข้าซื้อลงทุน ส่วนหุ้นเล็กเล็กๆ กลางๆ ก็จะเป็นผลพลอยได้ ถ้ามีเอี่ยว หรือมีธุรกิจใกล้เคียง ก็อาจจะไปได้ดีกว่าตัวเล็กๆ อื่นๆ ... ซึ่งทั้งหมดนี้ จะจริงหรือไม่จริงแค่ไหน เหนือเมฆไม่ออกความเห็นมากดีกว่า ไม่นัดในการเขียนเรื่องแบบนี้เท่าไรนัก แม้จะมีข้อมูลมาบ้างก็ตาม แต่ยังซัดๆ (รอฟัง หรือหาฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันต่อไปนะครึบ)... แต่อย่างไรก็ตาม วันนี้ก็เลยลองของ ลองใจตลาดดูหน่อยว่า จะเป็นไปอย่างที่เขากล่าวไว้ได้หรือไม่... เนื่องจากในทางเทคนิคนั้น หุ้น DTAC ก็ถือว่า มีรูปแบบในทางโครงสร้างการแกว่งตัวที่บาดตาเหนือเมฆ ... ดังนั้น ถ้าในเทคนิคมีแนวโน้มในทางที่ดี แล้วยิ่งถ้าแนวโน้มของเศรษฐกิจ จะดีด้วยแล้ว หุ้นจะยิ่งได้รับแรงหนุนมาเข้าไปอีก การขึ้นไปไกลๆ การมองยาวๆ การไล่ซื้อจากนักลงทุนใหญ่ๆ ก็น่าจะต้องมีตามมา... ทั้งๆ ที่ราคาหุ้นบางตัวจะถูกมองว่าแพงมากแล้ว แต่บางทีเห็นวิ่งขึ้นแซงปัจจัยพื้นฐานกันออกหน้าออกตา... แต่ทั้งหมดนี้(อีกที) “ก็อย่ามั่นใจอะไรมากเกินไปนัก”

### DTAC - ถ้าไม่หลุด 85 ก็มีลุ้นทะลุ 90 ไปได้ ...

**แนวโน้มระยะสั้น ... (ภาพบน)** ซึ่งจากการวิเคราะห์เรื่องหรือรูปแบบการแกว่งตัวในภาพนั้น (ดูอย่างไรแล้วแต่คน) อย่างน้อยๆ ก็น่าจะมีโอกาสลุ้นการขึ้นทดสอบระดับ 94-95 ได้... ขอเพียงแต่ว่าอย่าลงมาต่ำกว่า 85.0 อีกเป็นพอ

**ภาพโครงสร้างหลัก ... (ภาพล่าง)** จะมองรูปแบบราคาหรือ Price Pattern แบบนี้ ก็น่าจะไม่มีผิด... และที่ระดับ 90.0 น่าจะเป็นตัวชี้วัดการเป็นขาขึ้น คือ ถ้าสร้าง New High ได้ ขาขึ้นใหญ่ก็จะเริ่มมีการดำเนินต่อไป... แล้วถ้าจะอิงเรื่องบรรยากาศ ถ้าจะมีแนวโน้มที่ดีหรือ มองยาวๆ หน่อยนั้น ก็ลองว่ากันตามทฤษฎีดูสิครับ เป้าหมายหรือ Target ในทางเทคนิคของรูปแบบอย่างนี้ จะไปได้เท่าไร และเรื่องของเวลา ก็ลองเทียบจาก 40 ขึ้นไป 90 ใช้เวลาเท่าไร ก็น่าจะใกล้ๆ กัน

**สรุปการให้คำแนะนำ ...**มองแนวโน้มโดยรวม อยู่ในเชิงบวก

**กลยุทธ์ ...** เน้นเหนือ 85 ได้ หรือร้ายๆ สุดๆ ห้ามเห็นต่ำกว่า 80

